



KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam



Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đổng chí Tôn Đức Thắng là "người con rất ưu tú của Tổ quốc", một trong những người chiến sĩ tiên phong của cách mạng Việt Nam. Với 92 năm tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, được Đảng, Nhà nước phân công giữ nhiều trọng trách, dồng chí đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, vì độc lập, tự

do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

1. Đổng chí Tôn Đức Thắng là người sáng lập ra tổ chức công hội đầu tiên ở Việt Nam, người chiến sĩ tiên phong và vị lãnh tụ của giai cấp công nhân Việt Nam

Sinh ra trong một gia đình nông dân tại Cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa

Hưng, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên, nay thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, tiếp thu truyền thống văn hóa - lịch sử của dân tộc, quê hương và gia đình, với tấm lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, người thanh niên Tôn Đức Thắng đã sớm gắn bó với giai cấp công nhân Việt Nam, cùng lao động và cùng tham gia phong trào đấu tranh của những

người thợ. Ngay từ khi 24 tuổi, Tôn Đức Thắng đã tham gia lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân Xưởng Ba Son và bãi khóa của học sinh Trường Bá Nghệ Sài Gòn.

Qua những năm trực tiếp hoạt động trong phong trào công nhân, lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh bãi công, bãi khóa, Tôn Đức Thắng đã nhận thức được vai trò lãnh đạo của tổ chức công đoàn đối với giai cấp công nhân. Theo đó, dồng chí cho rằng: Phải thông qua tổ chức và bằng con đường tổ chức, công nhân mới ý thức được sứ mệnh và sức mạnh của mình trong cuộc đấu tranh với kẻ thù của giai cấp, đem lại lợi ích thiết thực cho giai cấp mình.

Từ những cuộc vận động công nhân tham gia vào các hội tương tế, ái hữu, khoảng cuối năm 1920, cùng với một số anh em công nhân, Tôn Đức Thắng đã lập ra Công hội bí mật ở Sài Gòn - tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo

(Xem tiếp trang 4)

Cả nước có 709 hợp tác xã nông nghiệp yếu kém ngừng hoạt động cần giải thể

Sáng ngày 18/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Nghị định số 98) và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 1.500 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 (Quyết định số 461). Các dồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy

viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, dồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước có 6.400 HTX nông nghiệp

(Xem tiếp trang 4)



HTX SXKD DVNN xã Vũ An (Kiến Xương) thu mua dưa gang xuất khẩu cho thành viên.

MINH TÂN Đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân



Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện Đông Hưng trao cờ và bằng công nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp cho Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Minh Tân.

Sáng ngày 19/8, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Tân (Đông Hưng) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử văn hóa, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Minh Tân. Trải qua các giai đoạn lịch sử, nhân dân Minh Tân luôn nêu cao tinh thần yêu nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Minh Tân đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương không ngừng đổi mới; là một trong những xã mạnh của huyện, có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2015, xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Đến năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,97%; thu nhập bình quân đầu người đạt 31,5 triệu đồng; đường giao thông liên thôn, liên xã,

(Xem tiếp trang 4)

Chuyển đổi 216,46ha đất lúa

Vụ mùa năm 2018, toàn tỉnh chuyển đổi 216,46ha đất cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi, trồng các đối tượng khác, trong đó chuyển đổi từ đất hai vụ lúa 133,36ha; đất một vụ lúa 83,1ha. Diện tích chuyển đổi sang cây hàng năm như ngô, bí, ớt, đậu tương, lạc... là 115ha; chuyển đổi sang cây lâu năm như cam, bưởi, táo, ổi... là 19,22ha; chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng lúa là 82,24ha.

Tính coi trọng mở rộng các mô hình sản xuất hàng hóa theo hình thức tập trung quy mô lớn, phục vụ tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp, khuyến khích các mô hình chuyển đổi gắn liền với ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới, bảo đảm hiệu quả kinh tế cao, bền vững. Việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi phải bám sát nhu cầu thị trường, khai thác lợi thế về đất đai, vị trí địa lý, tập quán và kỹ thuật canh tác của nông dân, có khả năng tiêu thụ tốt, ổn định.

Phấn đấu gieo trồng 36.491,9ha cây màu vụ đông

Theo tổng hợp từ các địa phương, vụ đông năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 36.491,9ha cây màu, trong đó diện tích cây ăn 20.668,5ha, cây ưa lạnh 15.823,4ha; diện tích trồng trên đất lúa 25.051,4ha, trên đất màu là 11.440,5ha.



Nông dân Quỳnh Phụ chăm sóc ngô vụ đông.

Cơ cấu cây trồng chủ lực là ngô, khoai tây, dưa bí các loại. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo người dân sử dụng giống ngô F1 năng suất cao, mở rộng diện tích gieo trồng các giống ngô thực phẩm, ngô ăn tươi, ngô có sinh khối lớn để làm thức ăn chăn nuôi, sử dụng các biện pháp kỹ thuật như làm bầu, làm đất tối thiểu... Cây bí xanh, bí ngô, dưa chuột, ớt áp dụng kỹ thuật làm bầu, ươm cây con; đối với bầu bí, dưa chuột có thể áp dụng kỹ thuật trồng gối

(Xem tiếp trang 4)

NGÂN HUỖN

Ghi nhận ở đơn vị dẫn đầu

(Xem trang 3)



Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Vũ Phúc (thành phố Thái Bình).

VỮ THƯ

Tập trung kiểm soát bệnh lùn sọc đen

(Xem trang 2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Gần 1.500 sinh viên được tập huấn về khuyến học

Trường Đại học Thái Bình vừa tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" từ ngày 8 - 15/8 với nhiều chuyên đề trong đó có chuyên đề về khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học, thu hút gần 1.500 sinh viên tham gia. Các giảng viên của Hội Khuyến học tỉnh đã hướng dẫn cho sinh viên của Trường 5 chuyên đề gồm: truyền thống hiếu học của dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời; những quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đề án 89 và đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020; bộ tiêu chí: gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và cộng đồng học tập cấp xã; xây dựng tổ chức hội vững mạnh theo phong trào 3 mạnh, 3 cần để đáp ứng yêu cầu của việc tham mưu, nòng cốt, liên kết phối hợp các lực lượng xã hội đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới.

ĐANG VĂN CAO
(Hội Khuyến học tỉnh)

Giải khiêu vũ thể thao Thái Bình mở rộng lần thứ I

Sáng ngày 19/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc giải khiêu vũ thể thao Thái Bình mở rộng lần thứ I năm 2018.

Giải có sự tham gia của hơn 700 vận động viên ở các lứa tuổi khác nhau đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung: latin và standard, thi đấu theo hình thức loại trực tiếp. Thái Bình là đơn vị có số lượng vận động viên tham gia đông nhất với gần 200 vận động viên ở nhiều lứa tuổi từ nhi đồng đến trung niên.

Giải hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những bước nhảy điệu luyện, những màn trình diễn đẹp mắt. Đây cũng là dịp để những người yêu thích khiêu vũ có dịp giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ thuật chuyên môn; đồng thời, qua giải sẽ phát hiện, tuyển chọn tài năng để tham gia thi đấu ở các giải cao hơn.

HOANG LANH